

ด่วน

ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๙๐๗



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีใช้รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๙๒๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดส่งผู้ทำบัญชีเข้าร่วมการอบรมและ/หรือสัมมนาทางวิชาชีพบัญชี เพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมงต่อปีงบประมาณ นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้ผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล) ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การอัยการ องค์การมหาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดที่จัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด เข้าร่วมการอบรมและ/หรือสัมมนาตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด จึงจัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานของรัฐตั้งที่กล่าวข้างต้น มอบหมายให้ผู้ทำบัญชีเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม Facebook การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ด้วยการสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเข้ารับการอบรม โดยจะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและมอบหมายผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นางอัญชลี ศรีอำไพ)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง



กองบัญชีภาครัฐ  
กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๓ - ๑๕  
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๔

QR Code สมาชิกกลุ่ม Facebook  
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี  
ของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ